

มาตรการฉลากกำกับแหล่งกำเนิดของสินค้าเนื้อบอาหารสำเร็จรูป



แหล่งข่าวจาก Food Navigator รายงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหาร (ENVI) ได้ให้คะแนนเสียงข้างมาก (48:15 เสียง) สนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้ฉลากอาหารแสดงถึงแหล่งกำเนิดของเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนผสมของอาหารสำเร็จรูป โดยจะมีการเปิดให้ออกเสียงอีกครั้งระหว่างการประชุม Plenary ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมาย (legislative proposal) ให้มีการระบุแหล่งกำเนิดของเนื้อสัตว์บนฉลากอาหารสำเร็จรูปทั้งหมดที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้ทำแล้วกับเนื้อหมู และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่นหลังจากเกิดกรณีตรวจพบเนื้อม้าในอาหารสำเร็จรูปเมื่อไม่นานมานี้

ทั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวได้รับทั้งการสนับสนุน และความเห็นที่ผิดหวังโดยองค์กรผู้บริโภคยุโรป (The European Consumer Organisation: BEUC) แสดงท่าทีสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าวแต่เห็นว่าหากเป็นมาตรการแบบสมัครใจอาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจน ในขณะที่สมาคมการค้า Food Drink Europe (FDE) เห็นว่ามาตรการดังกล่าวควรคำนึงถึงต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นด้วย โดยอ้างถึงรายงานฉบับหนึ่งของคณะกรรมาธิการว่าการออกมาตรการแบบ one-size-fits-all จะส่งผลกระทบต่อในทางปฏิบัติ โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อต้นทุนเพราะมีผลการศึกษามีข้อสรุปแตกต่างกัน โดยการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงฉลากราคาสินค้าอาจเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 15 – 50 แต่กลุ่มผู้บริโภคจากฝรั่งเศส Que Choisir พบว่าราคาตลาดขานญาสำเร็จรูปจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 เซ็นต์ นอกจากนี้ FDE ยังอ้างว่าการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปยังพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับฉลากรองจากราคาและคุณภาพ โดยความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดลงถึงร้อยละ 60 – 80 หากราคาเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 10

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องปริมาณและสัดส่วนของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยสมาคมของขบเคี้ยวยุโรป (European Snack Association: ESA) แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและจะคัดค้านหากมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการบังคับ โดยอ้างว่าแผนการดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความซับซ้อนของกระบวนการผลิตของขบเคี้ยวซึ่งอาจมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สำหรับการให้รสชาติเป็นส่วนเพียงเล็กน้อยของส่วนผสมทั้งหมด โดย BEUC แย้งว่ามีความเข้าใจประเด็นดังกล่าว และแย้งว่าจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลัก

ที่มา: สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์